

Niềm vui từ cây vụ đông sớm



Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) chăm sóc su hào vụ đông lúa hai chuẩn bị cho thị trường cuối năm.

Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phần đầu gieo trồng trên 36.000ha. Đến thời điểm này, một số loại rau màu vụ đông trồng sớm đã cho thu hoạch với giá bán cao hơn so với chính vụ và cùng kỳ các năm trước.

đến thu mua nông sản. Niềm vui, sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của những người nông dân. Nhanh tay rẽ từng ngọn bí để thu hái quả, bà Phạm Thị Nu, xóm Nam, thôn Đông Bình Cách vui vẻ cho biết: Thu nhập cả năm của nông dân chúng tôi trồng chờ vào vụ đông vì so với cây lúa, vụ đông cho thu nhập cao gấp nhiều lần. Ngay từ tháng 8 âm lịch, khi lúa mùa mới uốn cầu, tôi đã rẽ lúa đặt bầu cây bí. Nhờ trồng gối vụ nên bí cho thu hoạch sớm, được giá hơn so với chính vụ. Vụ đông năm nay, cây bí ít sâu bệnh, thời tiết thuận lợi mà giá cả lại cao hơn năm ngoái. Hiện, thương lái thu mua tận ruộng với giá 9.000 - 10.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi sào cho thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Đông, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Đông Xá: Vụ đông này, xã Đông Xá phần đầu gieo trồng 171ha rau màu các loại. Đến ngày 12/10, toàn xã đã trồng được trên 150ha, trong đó 124ha bí xanh, bí đỏ trà sớm đã cho thu hoạch. Mặc dù thời tiết đầu vụ có mưa lớn khiến cho cây bị phát triển chậm, bị chết

ều nhưng nhờ được chăm sóc, trồng dặm kịp thời nên nhìn chung không có ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Bù lại, năm nay giá cả khá cao và ổn định nên bà con rất phấn khởi. Hiện tại, giá thu mua tại ruộng đối với bí đỏ 4.500 đồng/kg, bí xanh 9.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi sào rau vụ đông sớm nông dân thu lãi 1,5 - 2 triệu đồng. Bí xanh, bí đỏ là cây trồng truyền thống của Đông Xá, để động viên nông dân tích cực gieo trồng, hàng năm, huyện đều có cơ chế hỗ trợ giống, HTX hỗ trợ thủy lợi phí, chuyển giao kỹ thuật, UBND xã tổ chức khen thưởng các hộ trồng với diện tích lớn.

Ngoài cây bí, thời điểm này, nông dân nhiều địa phương khác cũng bắt đầu thu hoạch các cây vụ đông sớm như: ngô, ớt, su hào, rau các loại. Tuy gặp khó khăn đầu vụ do thời tiết nắng nóng nhưng đến nay, nông dân xã Quỳnh Hải đã đảm bảo chắc chắn trên 5 triệu đồng/sào từ lứa su hào đầu tiên ở vụ đông. Ông Phạm Văn Liên, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Quỳnh Hải cho biết: Vụ su hào đầu tiên, nông dân bán 90.000 - 100.000 đồng/bịch

20 củ, đây là mức giá cao, mang về thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/sào. Không chỉ su hào, các loại rau gia vị khác cũng được giá hơn so với cùng kỳ mọi năm. Nông dân ở đây chủ yếu dựa vào rau màu để sống nên quanh năm không cho đất nghỉ, thu hoạch xong lứa này lại trồng lứa khác. Hiện, nông dân đang trồng, chăm sóc su hào lứa hai để cung cấp cho thị trường dịp cuối năm.

Thời điểm này, đã có trên 10% diện tích cây vụ đông đã trồng cho thu hoạch. Bên cạnh việc tập trung thu hoạch, tiêu thụ cây vụ đông sớm, nông dân các địa phương đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng nhóm rau, củ ưa lạnh để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích. Vụ đông sớm năm nay, giá một số loại rau, củ tăng cao, người nông dân phấn khởi tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, để nông dân yên tâm sản xuất cũng như nói dài niềm vui của người trồng rau cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, ngành, bằng các biện pháp thiết thực: định hướng cơ cấu cây trồng, kết nối bao tiêu sản phẩm bền vững.

NGÂN HUỖN

► ĐÔNG HUNG 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

Đến nay, huyện Đông Hưng có 80.981/80.981 hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy đạt 97,6%. Toàn huyện đã xây dựng 9 công trình cấp nước sạch tập trung với tổng công suất 50.500m³/ngày đêm, bảo đảm cấp nước sạch cho tất cả các xã, thị trấn. Để có được kết quả đó, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đông Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao tới tận cơ sở thôn; đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khuyến khích nhân dân tự nguyện tham gia sử dụng nước sạch theo chủ trương chung của tỉnh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, tạo mọi điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình nước sạch, bảo đảm đưa nước sạch tới tận hộ dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

MINH NGUYỆT

► QUỲNH PHỤ Dự nợ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 137,44 tỷ đồng

Đến hết tháng 10/2019, dự nợ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ đạt 137,44 tỷ đồng, tăng trên 9 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Từ nguồn vốn này, người dân đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch, vệ sinh, bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia, với gần 1.100 hộ dân xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đến nay, tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 100%, trong đó số hộ sử dụng nước máy đạt 97,31%. Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân nông thôn cũng như giúp địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

ĐỨC DUNG

► CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH Hội thảo nâng cao sự hài lòng khách hàng với văn hóa kinh doanh

Công ty Điện lực Thái Bình vừa tổ chức hội thảo nâng cao sự hài lòng khách hàng với văn hóa kinh doanh.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã đưa vào sử dụng 9 phòng giao dịch, chăm sóc khách hàng, là một kênh giám sát cộng đồng hữu ích thông qua các thông tin phản hồi từ phía khách hàng. Từ đó, Công ty và các đơn vị điện lực trực tiếp tiếp xúc có những cải tiến, đổi mới trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng đồng nghiệp (ngân hàng, hạn chế những sai sót, tiêu cực, góp phần thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và bảo vệ hình ảnh của ngành điện. Ngoài các quy định về ứng xử trong ngành, khi giao dịch, nhân viên Công ty Điện lực Thái Bình phải luôn thể hiện sự tôn trọng, lịch sự, bình đẳng, có thái độ phục vụ tận tình, chu đáo; biết lắng nghe và giải quyết những ý kiến, đề nghị chính đáng của khách hàng, tạo sức lan tỏa, cộng hưởng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

HỒNG HẠNH

THU HOÀI

HƯNG HÀ Không để dịch sốt xuất huyết bùng phát diện rộng

Hưng Hà hiện có số ca mắc sốt xuất huyết nội sinh nhiều nhất tỉnh. Chính vì thế, huyện đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phòng, chống, dập dịch sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát diện rộng.



Người dân xã Minh Khai (Hưng Hà) vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 13/11/2019, trên địa bàn huyện Hưng Hà ghi nhận 56 ca mắc sốt xuất huyết lâm sàng, trong đó bệnh nhân nữ chiếm 51%, bệnh nhân nam chiếm 49%. Số ca mắc nhiều nhất tập trung trong tháng 10 với 21 ca. Số ca mắc sốt xuất huyết xảy ra ở 26/35 xã, thị trấn. Huyện Hưng Hà hiện đang là địa phương có số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nội sinh nhiều nhất tỉnh với 18 ca mắc, xảy ra tại thị trấn Hưng Hà và các xã Chí Hòa, Thống Nhất, Tây Đô, Minh Khai, Văn Cẩm, Độc Lập. Trong tổng số 56 ca mắc sốt xuất huyết lâm sàng, Hưng Hà đã xác định có 48 ca xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND huyện Hưng Hà đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên phạm vi toàn huyện; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện làm Phó Trưởng ban thường trực và thành viên là trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan. Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai quyết liệt công tác phòng, chống, giám sát, đánh giá tình hình, ứng phó kịp thời khi dịch có nguy cơ lan rộng. Các

ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành Y tế huyện triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn sự bùng phát của các loại dịch bệnh

tại địa phương; tăng cường công tác giám sát các cơ sở khám chữa bệnh đóng trên địa bàn nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Đài TTTT huyện

và hệ thống tuyến thanh cơ sở tăng thời lượng phát sóng truyền về bệnh sốt xuất huyết để người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống dịch.

Để công tác phòng, chống, dập dịch đạt hiệu quả cao, Trung tâm Y tế huyện đã thành lập 2 đội cơ động phòng, chống dịch và xử lý môi trường. Tập huấn chuyên môn và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ Trung tâm và cán bộ trạm y tế các xã, thị trấn. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo trạm y tế tổ chức tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh; tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc sốt xuất huyết, tư vấn, hướng dẫn, điều trị kịp thời. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm chẩn đoán, xác định và có phác đồ điều trị phù hợp, không để xảy ra trường hợp tử vong do dịch. Bên cạnh đó, Trung tâm còn hỗ trợ các xã có dịch sốt xuất huyết nội sinh sử dụng 2 máy phun UNV, cử cán bộ hướng dẫn cách pha hóa chất và phun thuốc xử lý môi trường. Cung cấp 41 lít Hantox, 71 lít permethrin, 500kg hóa chất chloramin B cho các xã trọng điểm có bệnh nhân nội sinh và hóa chất dự phòng cho 35 xã, thị trấn, sẵn sàng xử lý khi có dịch xảy ra. Ngoài ra còn hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trực

dịch và tham gia xử lý môi trường, phun hóa chất diệt côn trùng tại các xã, thị trấn có bệnh nhân sốt xuất huyết nội sinh.

Bác sĩ Đỗ Văn Sưu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà cho biết: Do thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, dập dịch nên số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể từ đầu tháng 11 đến nay. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế huyện không chủ quan mà tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa đông - xuân trên hệ thống truyền thông để nhân dân biết và tham gia thực hiện; chủ động nắm chắc tình hình và triển khai công tác dập dịch tại những xã có ca mắc, đặc biệt là những xã có ca mắc sốt xuất huyết nội sinh. Tiếp tục phát động toàn dân tổng vệ sinh môi trường, xử lý môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, duy trì tổng vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. Các đơn vị y tế từ huyện đến cơ sở chủ động phát hiện sớm, thu dung và điều trị bệnh nhân mắc bệnh, phấn đấu không để xảy ra tử vong do dịch. Trung tâm Y tế huyện bảo đảm cung cấp đủ hóa chất và hỗ trợ phương tiện, nhân lực, hướng dẫn kỹ thuật cho các địa phương trong công tác xử lý môi trường phòng, chống dịch bệnh.

THÔN PHỤ THÀNH Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), cán bộ và nhân dân thôn Phụ Thành, xã Đông Trà (Tiên Hải) xác định phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thôn Phụ Thành hôm nay đã đổi thay, những ngôi nhà cao tầng, nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, đường giao thông được bê tông hóa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thôn được nâng lên. Để có được thành quả đó là nhờ sự đồng lòng của nhân



Lãnh đạo huyện Tiên Hải trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn Phụ Thành.

dân trong thôn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, nhân dân đã nhiệt tình tham

gia những việc công ích đồng thời nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế gia đình. Với 497 hộ và 1.436 nhân

khẩu, những năm qua, thôn Phụ Thành vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào

thi đua. Trong phong trào xây dựng NTM, nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Nhiều cơ chế, chính sách của Nhà nước ngày càng thiết thực đi vào cuộc sống người dân, nhất là chính sách hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, đổi mới đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... Nhân dân đã tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động đạt trên 3,7 tỷ đồng, làm 29 tuyến đường giao thông với chiều dài 12,8km; hiến 40.800m² làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng; con em xa quê đóng góp và ủng hộ trên 340 triệu đồng.

Song song với phát triển kinh tế, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được người dân hưởng ứng tích cực. Đến nay, 100% hộ đăng ký tham gia thực hiện ước, nếp sống văn minh trong việc cưới,

việc tang, lễ hội, phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan. Hàng năm, qua bình xét tỷ lệ gia đình văn hóa đều đạt trên 90%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đa dạng hóa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, nhân dân thôn Phụ Thành tích cực tham gia quyền góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ "Đến ơn đáp nghĩa", quỹ nhân đạo với số tiền gần 12 triệu đồng. Đồng thời, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Thời gian tới, cán bộ và nhân dân thôn Phụ Thành tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác để giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng môi trường mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị - xã hội, bảo đảm về quốc phòng - an ninh.

Ông Trần Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Trà



Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhân dân thôn Phụ Thành đã tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, trong đó chi hội cựu chiến binh, chi hội nông dân, phụ nữ, chi đoàn thanh niên đã tín chấp ngân hàng vay vốn để phát triển sản xuất với nguồn vốn vay đạt 3,7 tỷ đồng cho 129 lượt hộ vay, giúp hội viên thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn theo chuẩn mới hiện còn 14 hộ.

Bà Bùi Thị Hương, thôn Phụ Thành, xã Đông Trà



Thực hiện xây dựng NTM, để đạt được 19 tiêu chí đã khó nhưng để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Do đó, Chi hội Phụ nữ thôn Phụ Thành đã chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư. Trong đó, phát động hội viên trồng, chăm sóc 300m đường hoa; ngày 24 hàng tháng tổ chức lao

động vệ sinh các tuyến đường do phụ nữ tự quản. Động viên chị em đóng góp hàng trăm ngày công và kinh phí nâng cấp các tuyến đường giao thông trong khu dân cư.

MANH THẮNG